

ด่วนที่สุด

ที่ อด ๐๐๒๓.๓/ว ๕๐๙๒



ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิบดี อด ๕๐๐๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
นายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๙๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๓๒๕๘
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการขยะ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ผ้าไทย เป็นต้น โดยจัดส่งแบบรายงานพร้อมรายละเอียดผลงานหรือโครงการ/กิจกรรมตามแบบรายงานที่กำหนด ให้จังหวัด ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้แจ้งผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เพื่อทราบและดำเนินการดังกล่าวด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย จันทน์พร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร.๐ ๔๒๒๑ ๒๕๙๘

e-mail : dolaud81@gmail.com

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๗๖๕๘



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๗๓๓๑ ลงวันที่ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๕๔๗ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อพิจารณามอบโล่รางวัลและ
เกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว นั้น

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขอเรียนว่า ได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งผลการคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๒๒

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๕๕๖

ผู้ประสานงาน นายไพศาล พันธุ์ระ ๐๘๔-๓๕๕๔๒๖๓



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ จึงได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจากทุกจังหวัด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ดีเด่นด้านต่างๆ ประกอบด้วย

๑. ด้านการศึกษา
๒. ด้านสาธารณสุข
๓. ด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
๔. ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
๖. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗. ด้านส่งเสริมการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างอาชีพ
๘. ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน
๙. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

และมีคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับรางวัล

บัดนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายสุวิพงษ์ จุฑเจริญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

.....

ด้านการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อ อปท.	ชื่อผลงานโครงการ/กิจกรรม
๑	ตราด	เทศบาลเมืองตราด	ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดไผ่ล้อม
๒	นครราชสีมา	เทศบาลนครนครราชสีมา	โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก สู่ความเป็นเลิศ (แบบก้าวกระโดด)
๓	นครศรีธรรมราช	เทศบาลตำบลหินตก	การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นสู่โรงเรียนคุณภาพ
๔	นครสวรรค์	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่वंก	การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
๕	นนทบุรี	เทศบาลตำบลบางม่วง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางม่วง
๖	น่าน	เทศบาลเมืองน่าน	น่านโมเดล เด็กไทยแก้มใส
๗	บุรีรัมย์	เทศบาลตำบลอิสาน	โครงการศูนย์ต้นแบบส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
๘	พระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลรางจระเข้	การส่งเสริมและจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
๙	พัทลุง	เทศบาลตำบลเขาชัยสน	โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑๐	พะเยา	เทศบาลตำบลจิม	โครงการระบบปฐมวัย ๔ G
๑๑	มุกดาหาร	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	การบริการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ
๑๒	ร้อยเอ็ด	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑๓	ระยอง	เทศบาลตำบลพลลา	โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเอื้ออาทร

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อ อปท.	ชื่อผลงานโครงการ/กิจกรรม
๑๔	ศรีสะเกษ	องค์การบริหารส่วนตำบล โสน	การจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ ชุมชนสะอาดสิ่งแวดล้อมปลอดภัยชุมชนร่วมใจพัฒนา
๑๕	สระบุรี	เทศบาลเมืองทับกวาง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง
๑๖	สุรินทร์	องค์การบริหารส่วนตำบล อุโลก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุโลก
๑๗	หนองบัวลำภู	เทศบาลตำบล โนนสูงเปลือย	โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบก้าวกระโดด
๑๘	อุดรธานี	องค์การบริหารส่วนตำบล จำปาโมง	โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้านการศึกษา (โรงเรียน)

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อ อปท.	ชื่อผลงานโครงการ/กิจกรรม
๑	กาฬสินธุ์	องค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์	โรงเรียนบัวขาว การจัดทำแผนการเรียนแบบ Gifted program การบริหารจัดการแบบ Coaching and Training
๒	กำแพงเพชร	เทศบาลเมืองกำแพงเพชร	โครงการสถานศึกษาพอเพียง
๓	ฉะเชิงเทรา	องค์การบริหารส่วนตำบล เสม็ดใต้	ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กีฬาเป็นฐานโรงเรียน บ้านหนองโสน
๔	ชลบุรี	องค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี	โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕	ชัยนาท	เทศบาลตำบลสรรพยา	การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
๖	ชัยภูมิ	องค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	โรงเรียนบ้านเป่าวิทยา ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดการเรียนการสอนเน้นโครงการอาชีพสอดคล้องกับ กิจกรรมในชุมชน

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อ อปท.	ชื่อผลงานโครงการ/กิจกรรม
๗	เชียงราย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดการเรียนการสอน ๓ หลักสูตร ดังนี้ ๑.หลักสูตรพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ๒.หลักสูตรปกติ (General Program) หรือหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓.หลักสูตรอัจฉริยะภาพทางการกีฬา
๘	เชียงราย	เทศบาลนครเชียงราย	โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย การบริหารจัดการโรงเรียนดีเด่น ด้านนวัตกรรมสนับสนุน การเรียนรู้ประจำห้องเรียน
๙	เชียงใหม่	เทศบาลตำบลหางดง	โครงการการจัดการศึกษาในท้องถิ่นด้วยการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน
๑๐	ตรัง	องค์การบริหารส่วนตำบล นาชุมเห็ด	โครงการส่งเสริมคนเก่ง
๑๑	นครศรีธรรมราช	เทศบาลนครศรีธรรมราช	โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช ผลสัมฤทธิ์ ONET สูงสุดระดับประเทศ ระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเพชรจริก ผลสัมฤทธิ์ ONET สูงสุดระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผลสัมฤทธิ์ ONET สูงสุดระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑๒	นนทบุรี	องค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี	โรงเรียนวัดพิบูลเงิน รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น รับโล่เกียรติยศพร้อม ประกาศนียบัตร
๑๓	น่าน	องค์การบริหารส่วน จังหวัดน่าน	พัฒนาศูนย์เรียนรู้ฐานสวนพฤกษศาสตร์ (โรงเรียนตาลชุม พิทยาคม)
๑๔	บุรีรัมย์	องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแพ	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในน้ำเพื่อป้องกัน เด็กจมน้ำ
๑๕	ภูเก็ต	เทศบาลนครภูเก็ต	โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกุลกิจอุทิศ) โล่รางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ๓ วาระ ในรอบ ๑๐ ปี (ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๗)

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อ อบท.	ชื่อผลงานโครงการ/กิจกรรม
			โรงเรียนเทศบาลบางเหนียว รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) รับโล่เกียรติยศพร้อมประกาศนียบัตร
๑๖	ระยอง	องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งควายกิน	โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก (วัยใสใจทำดี)
๑๗	เลย	เทศบาลเมืองวังสะพุง	โครงการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน
๑๘	ศรีสะเกษ	องค์การบริหารส่วน จังหวัดศรีสะเกษ	การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
๑๙	สงขลา	เทศบาลนครหาดใหญ่	โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) รางวัลชนะเลิศอันดับ ๓ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น รับโล่เกียรติยศพร้อม ประกาศนียบัตร โรงเรียนเทศบาล ๖ อนุบาลในฝัน รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อน ประถมศึกษาขนาดใหญ่จากกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๖๐ รางวัลชมเชย นักเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่จากกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๖๐ รางวัลโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยจากมูลนิธิสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ปี ๒๕๖๐
๒๐	สมุทรปราการ	เทศบาลตำบลแพรกษา	โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา โรงเรียนต้นแบบการจัดอาหารกลางวันนักเรียน ด้านโภชนาการ โครงการจัดห้องเรียน EP (English Program) ห้องเรียน MEP. (mini English Program) และห้องเรียนทั่วไป GP (General Program)
๒๑	สระแก้ว	เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น	โครงการโรงเรียนแห่งความเชื่อมั่น โรงเรียนเทศบาล มิตรสัมพันธ์วิทยา อุทยานการเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต TK Park วังน้ำเย็น

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อ อปท.	ชื่อผลงานโครงการ/กิจกรรม
๒๒	สุราษฎร์ธานี	องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธานี	โครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้
๒๓	อุดรดิตถ์	เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาล วัดคลองโพธิ์
๒๔	อุบลราชธานี	เทศบาลนครอุบลราชธานี	โรงเรียนเทศบาล ๑ บุรพาอุบล ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเรียนรู้การสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนานวัตกรรม Smart Farm ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (ทวิศึกษา) การบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา ศูนย์การเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยว

ด้านสาธารณสุข

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อ อปท.	ชื่อผลงานโครงการ/กิจกรรม
๑	กาญจนบุรี	เทศบาลตำบลวังศาลา	วังศาลาก้าวไกล สาธารณสุขไทยก้าวหน้าปวงประชามีสุข
๒	กาฬสินธุ์	เทศบาลตำบลนาจารย์	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
๓	กำแพงเพชร	องค์การบริหารส่วนตำบล มหาชัย	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔	ขอนแก่น	องค์การบริหารส่วนตำบล นาฝาย	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
๕	จันทบุรี	เทศบาลตำบลปัดวี	โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพักพิง
๖	ชัยภูมิ	เทศบาลตำบลแก้งคร้อ	โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards ๒๐๑๗ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อ อปท.	ชื่อผลงานโครงการ/กิจกรรม
๗	นครพนม	องค์การบริหารส่วนตำบล หนองฮี	โครงการตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ
๘	นครศรีธรรมราช	องค์การบริหารส่วนตำบล เขาพังไกร	พัฒนาศักยภาพชุมชน โดยเน้นการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมลดเสี่ยงโรค
๙	น่าน	องค์การบริหารส่วนตำบล เจดีย์ชัย	โครงการอาหารปลอดภัยในชุมชน
๑๐	ปทุมธานี	เทศบาลนครรังสิต	ศูนย์พึ่งพิงสุนัขจรจัดกับการแก้ไขปัญหาสุนัข ในที่สาธารณะ
๑๑	พิจิตร	องค์การบริหารส่วนตำบล คลองคูณ	การส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยแบบบูรณาการตำบล คลองคูณ
๑๒	พิษณุโลก	เทศบาลตำบลพลาญชุมพล	โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
๑๓	ภูเก็ต	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดภูเก็ต	โครงการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
๑๔	ระยอง	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)
๑๕	ลพบุรี	เทศบาลตำบลเขาพระงาม	โครงการบ้านต้นแบบสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ
๑๖	ลพบุรี	เทศบาลเมืองเขาสายมอด	ศูนย์บริบาลสัตว์
๑๗	เลย	เทศบาลตำบลด่านซ้าย	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและ ผู้ด้อยโอกาส โดยนักบริบาลในชุมชน
๑๘	ศรีสะเกษ	องค์การบริหารส่วน ตำบลชำ	โครงการปันน้ำใจ ใส่ใจช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง
๑๙	สงขลา	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสงขลา	โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
๒๐	สุรินทร์	เทศบาลเมืองสุรินทร์	การดำเนินงานกองทุน หลักประกันสุขภาพ เทศบาล เมืองสุรินทร์
๒๑	หนองบัวลำภู	เทศบาลตำบลนมะเฟือง	โครงการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วม ในการบริหาร จัดการตลาดสดเทศบาล

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อ อปท.	ชื่อผลงานโครงการ/กิจกรรม
๒๒	อุดรธานี	เทศบาลนครอุดรธานี	ระบบบริการสาธารณสุขครบวงจร สู่เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City)

ด้านสิ่งแวดล้อม (ด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย)

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อ อปท.	ชื่อผลงานโครงการ/กิจกรรม
๑	กระบี่	เทศบาลตำบล ปลายพระยา	การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปลายพระยา
๒	กาฬสินธุ์	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมครบวงจร
๓	กำแพงเพชร	เทศบาลตำบลลานกระบือ	โครงการฝึกอบรมชุมชนจัดการขยะในครัวเรือน
๔	ขอนแก่น	เทศบาลตำบลเวียงใหญ่	โครงการจัดการขยะอย่างคุ้มค่าลดภาวะโลกร้อน
๕	จันทบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบล ปะตง	โครงการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง
๖	ชัยภูมิ	เทศบาลตำบล หนองบัวแดง	โครงการชุมชนปลอดขยะ
๗	ชุมพร	องค์การบริหารส่วนตำบล เขาไชยราช	โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน โดยเตาเผาขยะชุมชน
๘	เชียงใหม่	องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนแก้ว	โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนขยะบุฟเฟต์
๙	ตรัง	เทศบาลตำบลสิเกา	โครงการบริหารจัดการจัดขยะแบบครบวงจร
๑๐	ตราด	เทศบาลตำบลตะกang	การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่เทศบาล ตำบลตะกang
๑๑	นครปฐม	เทศบาลตำบลบางเลน	การบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของ ประชาชนพื้นที่เทศบาลตำบลบางเลน
๑๒	นครพนม	องค์การบริหารส่วนตำบล นาคู่	การบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน
๑๓	นครราชสีมา	เทศบาลตำบล หนองหัวฟาน	โครงการด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
๑๔	นครศรีธรรมราช	เทศบาลเมืองทุ่งสง	พลิกถุงพลิกโลก มุ่งสู่ทุ่งสงเมืองคาร์บอนต่ำ

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อ อปท.	ชื่อผลงานโครงการ/กิจกรรม
๑๕	นนทบุรี	เทศบาลนครนนทบุรี	โครงการปฎิชีวนาตามแนวทางโครงการพระราชดำริ (ศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล)
๑๖	น่าน	เทศบาลตำบลหนองแดง	โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน
๑๗	บุรีรัมย์	เทศบาลตำบลโนนดินแดง	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดและคัดแยกขยะในชุมชน
๑๘	ประจวบคีรีขันธ์	เทศบาลตำบลหนองพลับ	การจัดการขยะที่ต้นทาง
๑๙	ปัตตานี	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ	การบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ตำบลนาเกตุ
๒๐	พิษณุโลก	เทศบาลตำบลบางระกำ	โครงการศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน
๒๑	เพชรบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก	โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs
๒๒	แพร่	เทศบาลตำบลร่องกวาง	โครงการติดตาม ประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะของชุมชนภายใต้โครงการจังหวัดสะอาด ประจำปี ๒๕๖๑
๒๓	มหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้	การจัดการขยะในชุมชนตำบลเหล่าดอกไม้
๒๔	แม่ฮ่องสอน	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง	โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ (โครงการจัดการขยะชุมชน)
๒๕	มุกดาหาร	เทศบาลตำบลฝั่งแดง	โครงการลดคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
๒๖	ยโสธร	เทศบาลเมืองยโสธร	โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลเมืองยโสธร
๒๗	ระนอง	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์	ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลักการ 3Rs
๒๘	ระยอง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
๒๙	ราชบุรี	เทศบาลตำบลทรัพย์ใหญ่	การบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางชุมชนบ้านรางพลับ
๓๐	ลพบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู	โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อ อปท.	ชื่อผลงานโครงการ/กิจกรรม
๓๑	ลำพูน	เทศบาลตำบลแม่แรง	การจัดการขยะมูลฝอยครบวงจรโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓๒	เลย	เทศบาลตำบลท่าลี่	โครงการลดปริมาณขยะในชุมชน
๓๓	สกลนคร	เทศบาลตำบลตองโขบ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร
๓๔	สตูล	เทศบาลตำบลกำแพง	โครงการบริหารการจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
๓๕	สุพรรณบุรี	เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี	โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
๓๖	สิงห์บุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม	แยกขยะก่อนทิ้ง สร้างร้อยยิ้ม สร้างสวัสดิการ สร้างงาน สร้างพลเมือง
๓๗	หนองคาย	เทศบาลเมืองหนองคาย	โครงการกองทุนสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล
๓๘	อ่างทอง	เทศบาลตำบลโพสะ	โครงการบริหารจัดการขยะต้นทาง
๓๙	อุดรธานี	เทศบาลเมืองหนองสำโรง	ธนาคารขยะ
๔๐	อุดรดิตต์	องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนโดยกิจกรรม 3Rs ภายใต้โครงการอุดรดิตต์เมืองสะอาดปลอดขยะ

ด้านสิ่งแวดล้อม (อื่นๆ)

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อ อปท.	ชื่อผลงานโครงการ/กิจกรรม
๑	กำแพงเพชร	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร	โครงการแก้ไขผักตบชวาในพื้นที่จังหวัด
๒	ฉะเชิงเทรา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา	การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
๓	ชลบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว	โครงการดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่โรงโม่หิน
๔	ชัยนาท	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ	ศูนย์การเรียนรู้เขาขยาย
๕	นครศรีธรรมราช	เทศบาลตำบลเกาะเพชร	ธนาคารปูและการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
๖	น่าน	องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง	การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน (ชุมชนการจัดการตนเอง)

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อ อปท.	ชื่อผลงานโครงการ/กิจกรรม
๗	ลำปาง	เทศบาลตำบลเกาะคา	เมืองต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
๘	สมุทรสาคร	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	โรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อ อปท.	ชื่อผลงานโครงการ/กิจกรรม
๑	กำแพงเพชร	องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว	โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยและการจัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบ
๒	บุรีรัมย์	เทศบาลตำบลแคนดง	โครงการคุ้มโหมลูกหลานสืบสานศิลปะการแสดงของท้องถิ่น
๓	ปราจีนบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงายาม	โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยพวน
๔	พิจิตร	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์	โครงการวันออกพรรษาฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีขอข้าวต้มมัด
๕	เพชรบุรี	เทศบาลตำบลนาพันสาม	การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแต่งงานแบบโบราณ
๖	เพชรบูรณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย	โครงการอนุรักษ์ผ้าไทย กลุ่มทอผ้าไทยหล่มบ้านหวาย
๗	ยะลา	เทศบาลนครยะลา	โครงการ Melayu Day @ Yala (ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมลายู เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ยะลาเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมมลายู (HUB)
๘	ลำพูน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	โครงการทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
๙	สงขลา	เทศบาลตำบลน้ำน้อย	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การทำกระเบื้องดินเผาเกาะยอบ้านท่านางหอม
๑๐	สมุทรสาคร	เทศบาลตำบลนาดี	การสอน การแสดงโขนสด โรงเรียนเทศบาลนาดี
๑๑	อุดรธานี	เทศบาลตำบลบ้านเชียง	การอนุรักษ์ สืบสานชาติพันธุ์ไทพวน

ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อ อปท.	ชื่อผลงานโครงการ/กิจกรรม
๑	ตรัง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ	การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๒	นครพนม	เทศบาลเมืองนครพนม	ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
๓	นนทบุรี	เทศบาลนครปากเกร็ด	อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี
๔	ปราจีนบุรี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี	โครงการจัดงานเทศกาลส่องแก่งหินเพิง
๕	เพชรบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร	โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt & Light
๖	มุกดาหาร	เทศบาลตำบลชะโนด	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดมโนภิรมย์
๗	ระนอง	เทศบาลเมืองระนอง	การบริหารจัดการสวนสาธารณะรักษะวาริน (บ่อน้ำพุร้อนรักษะวาริน)
๘	เลย	เทศบาลตำบลเชียงคาน	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านไม้เก่าเมืองเชียงคาน
๙	สุโขทัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชวนเที่ยว

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อ อปท.	ชื่อผลงานโครงการ/กิจกรรม
๑	ฉะเชิงเทรา	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง
๒	เชียงราย	เทศบาลตำบลเวียง	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า
๓	บึงกาฬ	องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง	โครงการการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อ อปท.	ชื่อผลงานโครงการ/กิจกรรม
๔	มุกดาหาร	องค์การบริหารส่วนตำบล เหล่าสร้างถ่อ	โครงการจัดตั้งและดำเนินงานหน่วยกู้ชีพองค์การบริหาร ส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ
๕	สระบุรี	เทศบาลตำบลแสงพัน	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑

ด้านส่งเสริมการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างอาชีพ

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อ อปท.	ชื่อผลงานโครงการ/กิจกรรม
๑	ชลบุรี	เทศบาลเมืองหนองปรือ	สร้างโอกาสและความหวังเพื่อเสริมสร้างคนพิการ มีอาชีพมีงานทำ
๒	ชัยนาท	เทศบาลตำบลเจ้าพระยา	การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง
๓	นครพนม	องค์การบริหารส่วนตำบล โนนตาล	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มอาชีพ ตำบลโนนตาลด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชน
๔	นครราชสีมา	เทศบาลตำบลโนนแดง	โครงการบริหารจัดการขยะสู่เศรษฐกิจพอเพียง
๕	น่าน	องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพี	โครงการจัดการที่ดินทำกินเกษตรกรตำบลบ้านพี
๖	ปราจีนบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบล เขาไม้แก้ว	โครงการเกษตรอินทรีย์
๗	พิจิตร	องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยเกตุ	โครงการจุนทรีย์จากปลวกเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิต พอเพียง
๘	ระยอง	เทศบาลตำบลมาบตา	โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง
๙	ศรีสะเกษ	องค์การบริหารส่วนตำบล ผักไหม	โครงการพัฒนาอาชีพชาวนาดำปลักไหมสู่ความยั่งยืน
๑๐	หนองบัวลำภู	เทศบาลตำบลหัวนา	การส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์โดยการสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อ อปท.	ชื่อผลงานโครงการ/กิจกรรม
๑	กำแพงเพชร	องค์การบริหารส่วนตำบล วังหามแห	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน
๒	ชลบุรี	เทศบาลนครแหลมฉบัง	การพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อ เยาวชนในชุมชน เทศบาลนครแหลมฉบัง
๓	ชัยนาท	เทศบาลตำบลหนองมะโมง	ธนาคารน้ำใต้ดินเทศบาลตำบลหนองมะโมง (Groundwater bank)
๔	เชียงใหม่	เทศบาลเมืองแม่เหิยะ	โครงการศูนย์บริการเป็นเลิศเทศบาลแนวใหม่
๕	นครพนม	องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านผึ้ง	การบริหารจัดการนํ้านอกเขตชลประทาน (ธนาคาร น้ำใต้ดิน)
๖	นครศรีธรรมราช	องค์การบริหารส่วนตำบล นาเคียน	โครงการพัฒนาศักยภาพการแพทย์ฉุกเฉิน
๗	ปราจีนบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบล ดงขี้เหล็ก	ธนาคารน้ำใต้ดิน
๘	ภูเก็ต	องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะแก้ว	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนด้าน สวัสดิการสังคม
๙	สงขลา	เทศบาลตำบลปริก	โครงการพลังงานเพื่อชีวิต
๑๐	สุรินทร์	องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง	การบริหารจัดการกิจการประปาห้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๑๑	อุบลราชธานี	องค์การบริหารส่วนตำบล เก่าขาม	การบริหารจัดการนํ้านอกเขตชลประทานด้วยระบบ ธนาคารน้ำใต้ดิน
๑๒	อุบลราชธานี	องค์การบริหารส่วนตำบล ยางซึ้ง	ธนาคารน้ำใต้ดินภูมิปัญญาการบริหารจัดการน้ำ

ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อ อปท.	ชื่อผลงานโครงการ/กิจกรรม
๑	กำแพงเพชร	องค์การบริหารส่วนตำบล วังแฉม	ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
๒	จันทบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบล วังใหม่	รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบล วังใหม่
๓	ชลบุรี	เทศบาลเมืองบ้านสวน	การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อ อบท.	ชื่อผลงานโครงการ/กิจกรรม
๔	ชัยนาท	เทศบาลตำบลห้วยงู	โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ
๕	ชัยภูมิ	องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้
๖	เขียงราย	เทศบาลตำบลเมืองพาน	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมทางกาย ต้นแบบเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
๗	ตรัง	องค์การบริหารส่วนตำบล นาโยงใต้	การส่งเสริมระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
๘	ตราด	องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านชุมพล	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลด่านชุมพล
๙	ตาก	เทศบาลตำบลไม้งาม	โครงการการจัดบริการให้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีโรคเรื้อรังและติดบ้านติดเตียง
๑๐	นครนายก	องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะหวาย	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
๑๑	นครพนม	องค์การบริหารส่วนตำบล พิมาน	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพิมาน
๑๒	นครศรีธรรมราช	องค์การบริหารส่วนตำบล สามตำบล	ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสามตำบล
๑๓	นนทบุรี	เทศบาลตำบลบางสีทอง	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชน
๑๔	นราธิวาส	องค์การบริหารส่วนตำบล แว้ง	โรงเรียนผู้สูงอายุ
๑๕	น่าน	องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยสถาน	โครงการอาสาป็นน้ำใจคนไทยสถานไม่ทิ้งกัน
๑๖	ประจวบคีรีขันธ์	องค์การบริหารส่วนตำบล อ่าวน้อย	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
๑๗	พังงา	เทศบาลตำบลท้ายเหมือง	โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท้ายเหมือง
๑๘	พิจิตร	เทศบาลตำบลสากเหล็ก	โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสากเหล็ก
๑๙	พิษณุโลก	เทศบาลนครพิษณุโลก	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้และบูรณาการการ ทำงาน
๒๐	มุกดาหาร	องค์การบริหารส่วนตำบล โนนยาง	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ
๒๑	ระยอง	องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักท้อน	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อ อบท.	ชื่อผลงานโครงการ/กิจกรรม
๒๒	ลำพูน	เทศบาลตำบลอุโมงค์	โครงการอาสาป็นสุขคนอุโมงค์ไม่ทิ้งกัน
๒๓	เลย	เทศบาลตำบลนาอ้อ	การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
๒๔	ศรีสะเกษ	เทศบาลตำบลกระหวัน	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
๒๕	สมุทรสงคราม	องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที	การส่งเสริมผู้พิการทำงานในชุมชน
๒๖	สุพรรณบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย	การพัฒนารูปแบบกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
๒๗	สุราษฎร์ธานี	เทศบาลนครเกาะสมุย	โครงการจัดทำบัตรพลเมืองอาวุโส
๒๘	หนองบัวลำภู	องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะความพิการร่วมและมีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
๒๙	อ่างทอง	องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
๓๐	อุดรธานี	องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่	โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาพู่
๓๑	อุดรดิษฐ์	องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม	โครงการลำตวนวัยใส
๓๒	อุทัยธานี	เทศบาลตำบลทัพทัน	โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
๓๓	อำนาจเจริญ	เทศบาลตำบลน้ำปลีก	โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลน้ำปลีก